

Số: /KH - UBND

*Cẩm Châu, ngày tháng 02 năm 2022*

## **KẾ HOẠCH**

### **Thực hiện công tác lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2022**

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Hội đồng nhân dân xã về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Quyết định số:14/QĐ-UBND, ngày 25/01/2022 Về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định của UBND huyện, Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022. Nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao đảm bảo tiến độ, hiệu quả. Ủy ban nhân dân xã Cẩm Châu ban hành Kế hoạch thực hiện công tác lao động, người có công và việc làm năm 2022 như sau:

#### **I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.**

##### **1. Mục đích:**

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo chất lượng và thời gian quy định các nhiệm vụ được giao tại chương trình công tác, Kế hoạch của UBND xã; các chỉ tiêu kế hoạch được giao tại chương trình, kế hoạch của UBND huyện.

##### **2. Yêu cầu:**

Các thôn căn cứ vào nhiệm vụ được giao và lộ trình thời gian thực hiện nhiệm vụ, tập trung chỉ đạo, điều hành và triển khai tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng và tiến độ theo nội dung tại Kế hoạch này. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, yêu cầu các đơn vị phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng cá nhân chịu trách nhiệm chính, người phụ trách để việc triển khai đảm bảo hiệu quả và thiết thực.

#### **II. MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU**

##### **1. Mục tiêu.**

Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, chính sách hỗ trợ phát triển thị trường lao động, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người lao động khắc phục hậu quả của dịch bệnh COVID-19. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục nghề nghiệp, gắn đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động. Thực hiện các chính sách giảm nghèo theo hướng hỗ trợ có điều kiện đối với người nghèo, người cận nghèo về phát triển sản xuất, tạo việc làm, có sinh kế bền vững và nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn xã theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2022-2025 bình quân 1,51%. Triển khai có hiệu quả công tác trợ giúp xã hội và chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh và thân thiện với trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em phát triển toàn diện; ngăn chặn và

phòng ngừa các nguy cơ bạo lực, xâm hại, tai nạn, thương tích đối với trẻ em; tăng cường bình đẳng giới trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tệ nạn xã hội.

## **2. Chỉ tiêu phấn đấu.**

2.1. Phấn đấu giải quyết việc làm cho 80 lao động, trong đó: Giải quyết việc làm trong nước là 70 người và xuất khẩu lao động là 100 người; Chuyển dịch cơ cấu lao động phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của xã: tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng số lao động 51,6%.

2.2. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục nghề nghiệp; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 66,1%.

2.3. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án hỗ trợ giảm nghèo; Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2022 bình quân 1,51% (theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2022-2025). Số hộ nghèo giảm 20 hộ.

2.4. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi đối với 100% người có công với cách mạng và thân nhân; tập trung nguồn lực hỗ trợ nâng cao đời sống cho người có công với cách mạng, phấn đấu tỷ lệ hộ gia đình chính sách người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú đạt 100%.

2.5. Thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân về tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; Phấn đấu tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 85%.

2.6. Thực hiện công tác truyền thông, tham vấn, tư vấn, kết nối, cung cấp các dịch vụ trợ giúp xã hội; 100% đối tượng gặp khó khăn đột xuất được trợ giúp kịp thời; Số người khuyết tật được tiếp cận tối thiểu một trong các dịch vụ xã hội là 98 người.

2.7. Tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em; tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp đạt 95% trở lên và 100% trẻ em bị xâm hại, bạo lực được can thiệp, trợ giúp kịp thời.

2.8. Thực hiện đồng bộ các chính sách, quy định của pháp luật về đảm bảo quyền lợi của phụ nữ, triển khai mạnh mẽ các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ; đảm bảo quyền bình đẳng của phụ nữ trong tham gia các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội và gia đình.

2.9. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy; Tích cực thông tin, tuyên truyền thực hiện tốt công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về tái hòa nhập cộng đồng.

2.10. Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công.

2.11. Giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật đối với 100% đơn, thư, phản ánh của tổ chức, cá nhân.

### III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tập trung thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo các Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Phương án của tỉnh, huyện. Tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống của đối tượng chính sách (người có công với cách mạng, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng yếu thế khác), kịp thời hỗ trợ người dân vượt lên những khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 để ổn định đời sống và sản xuất.

2. Tiếp tục quán triệt và tập trung tham mưu thể chế hóa chính sách, pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Tiếp tục quán triệt và tập trung tham mưu xây dựng các kế hoạch hành động thực hiện các chương trình, chính sách của Trung ương, của tỉnh về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn xuất khẩu lao động cho người dân, phấn đấu đạt chỉ tiêu đã đề ra. Phối hợp quản lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế.; Mở rộng diện bao phủ và phát triển đối tượng tham gia BHXH nhất là bảo hiểm xã hội tự nguyện; hạn chế tình trạng hưởng chế độ BHXH một lần, giảm tình trạng trốn đóng, chậm đóng BHXH. Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý lao động cho các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, chủ đầu tư, nhà thầu và người lao động.

5. Quan tâm chăm lo, thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác chăm sóc người có công với cách mạng, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020, Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng nhằm bảo đảm mọi người có công đều được xác nhận, công nhận, tôn vinh và thụ hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách của Nhà nước. Thực hiện đầy đủ, hiệu quả, công khai, minh bạch các chính sách và chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng. Tổ chức các hoạt động tri ân, thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng và thân nhân nhân dịp tết Nguyên đán và Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022). Triển khai thực hiện mạnh mẽ các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, tri ân người có công với cách mạng và phong trào “Xây dựng xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công” nhằm huy động mọi nguồn lực trong xã hội cùng nhà nước chăm sóc tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của người có công với cách mạng.

6. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ giảm nghèo và chính sách trợ giúp xã hội. Triển khai thực hiện kịp thời các chương trình, đề án, chính sách hỗ trợ giảm nghèo, trọng tâm là Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và các chương trình, đề án có liên quan; nâng cao

mức độ tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản cho người nghèo, người cận nghèo nhằm đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo, hạn chế tái nghèo. Phối hợp với các ophongf ban cấp trên triển khai các dự án, mô hình hỗ trợ giảm nghèo theo hướng nâng cao trách nhiệm, hỗ trợ có điều kiện, có thời hạn, giảm dần chính sách cho không và mở rộng chính sách hỗ trợ hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; phát huy và nhân rộng các mô hình, dự án đã được triển khai thực hiện hiệu quả.

Phối hợp tổ chức thực hiện tốt các hoạt động đối thoại chính sách giảm nghèo, tạo điều kiện cho người dân, người nghèo, cận nghèo được phát biểu ý kiến, nguyện vọng để đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác giảm nghèo tại địa phương; đa dạng hóa hình thức và nội dung tuyên truyền về chủ trương, chính sách giảm nghèo, tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, khơi dậy trách nhiệm của bản thân người nghèo để chủ động vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ và các chương trình, đề án, chính sách trợ giúp thường xuyên và đột xuất đối với các đối tượng yếu thế; đổi mới công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về người khuyết tật; tổ chức chúc thọ, mừng thọ và tặng quà cho người cao tuổi trong dịp tết Nguyên đán theo đúng quy định của Nhà nước; tích cực huy động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi cô đơn, không nơi nương tựa, tạo điều kiện để các đối tượng tự khắc phục khó khăn, vươn lên hoà nhập cộng đồng.

7. Xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh để trẻ em được phát triển toàn diện. Tổ chức thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật và các chương trình, đề án lĩnh vực trẻ em; tập trung triển khai thực hiện các biện pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em trước tác động của thiên tai, dịch bệnh; phòng ngừa, kiểm soát và giảm thiểu nguy cơ trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục, tai nạn, thương tích, lao động trái quy định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, ở xã và thôn triển khai thực hiện tốt các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Triển khai thực hiện hiệu quả các mô hình hỗ trợ, can thiệp, bảo vệ, chăm sóc trẻ em, cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em. Tập trung tuyên truyền để mọi người dân biết được Tổng đài bảo vệ trẻ em quốc gia 111 và Tổng đài 1800.1744 tại Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội tỉnh; đổi mới công tác truyền thông về thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

8. Thúc đẩy bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; tiếp tục phát triển các dịch vụ hỗ trợ thực hiện bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật, Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2030, Chương trình truyền thông về

bình đẳng giới đến năm 2030 và các kế hoạch, đề án của tỉnh, huyện. Lồng ghép giới trong xây dựng, hoạch định và tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình mục tiêu quốc gia, đề án về phát triển kinh tế - xã hội.

9. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, chú trọng vào những đối tượng có nguy cơ cao như học sinh, sinh viên, cán bộ, người lao động trong công ty, doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về tái hòa nhập cộng đồng; tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ nhằm giúp nạn nhân hòa nhập cộng đồng, phòng tránh việc bị tái mua bán; nâng cao hiệu quả hỗ trợ nạn nhân hòa nhập cộng đồng bền vững.

#### **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

##### **1. Công chức văn hóa phụ trách Lao động-TBXH.**

- Phối hợp với các bộ phận có liên quan triển khai thực hiện Chương trình này, trong đó cần xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao của bộ phận mình.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện kế hoạch có hiệu quả., định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Chủ tịch UBND xã, Phòng Lao độngTBXH huyện theo quy định.

##### **2. Các thôn.**

- Trên cơ sở nội dung kế hoạch này xây dựng kế hoạch, các chỉ tiêu cụ thể cho thôn mình để đảm bảo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu lĩnh vực lao động, thương binh – xã hội./

*Nơi nhận:*

- Phòng lao động TB&XH huyện
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã;
- Các ban, ngành, đoàn thể liên quan;
- Trưởng các thôn,
- Lưu: VT

**CHỦ TỊCH**

**Phạm Hải Lăng**